

## KẾ HOẠCH

### Công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

#### Năm học 2024 - 2025

Thực hiện Công văn chỉ đạo về công tác phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 của UBND thành phố Gia Nghĩa và của Phòng GD&ĐT thành phố Gia Nghĩa; để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, sẵn sàng, chủ động đối phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chủ động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trước những tình huống xấu có thể xảy ra trong mùa mưa lũ, trường TH&THCS Bế Văn Đàn xây dựng Kế hoạch phòng, tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm học 2024 - 2025 như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích:

Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai kịp thời để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là thiệt hại về người, tài sản và các công trình trong nhà trường, đồng thời khắc phục khẩn trương, hiệu quả sau thiên tai, sự cố xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, UBND xã ĐắkR'Moan, các cơ quan chức năng, đoàn thể tại địa phương để kịp thời di dời, sơ tán học sinh, cán bộ, giáo viên ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao đến nơi an toàn khi có thiên tai, sự cố.

Chủ động khắc phục hậu quả, sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

#### 2. Yêu cầu:

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng bảo vệ, y tế thực hiện nghiêm túc phương châm “*bốn tại chỗ*” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “*ba sẵn sàng*” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả).

Phối hợp với cha mẹ học sinh, học sinh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, các cơ quan chức năng, đồng thời chủ động, tự giác tham gia

phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

## II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

### 1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu của nhà trường. Công tác phòng chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, mưa lớn, giông lốc, sạt lở, ...) và cứu nạn (do bão lũ, vỡ đê, hồ, đập, cháy nổ, động đất, sập đổ nhà, công trình, rò rỉ, phát tán chất độc, tai nạn, thảm họa...) phải được tiến hành chủ động, kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy PCTT&TKCN của nhà trường với các nhiệm vụ sau: Xây dựng Kế hoạch và tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT&TKCN trước mùa mưa, bão. Trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, mưa lớn, lũ quét..., Ban chỉ đạo PCTT&TKCN phải trực 100% để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, dự báo áp thấp nhiệt đới, thiên tai trên các kênh thông tin, kịp thời thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết để kịp thời, chủ động thực hiện các phương án, phòng chống hiệu quả. Có kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Ban giám hiệu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc sau:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết với những phương án triển khai cụ thể nhằm ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn và phương án tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt...gây ra. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án được duyệt.

+ Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả phương châm “*bốn tại chỗ*” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “*ba sẵn sàng*” chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả khi thiên tai gây ra.

+ Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, lồng ghép trong các chương trình, nội dung giáo dục. Tuyên truyền, thông tin, cảnh báo, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, công chức, học sinh, cha mẹ học sinh về ý thức phòng tránh, hạn chế rủi ro, thiệt hại, phổ biến, hướng dẫn các biện

pháp phòng, tránh, ứng phó với các tình huống, sự cố khi thiên tai xảy ra.

+ Thành lập đội xung kích, tình nguyện phụ trách công tác tuyên truyền, thông tin, cảnh báo và ứng cứu trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của trường. Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao năng lực xử lý tình huống, chỉ huy, điều hành tại chỗ, năng lực sơ cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn tại cộng đồng để sẵn sàng ứng phó và giảm nhẹ tác hại do thiên tai gây ra.

+ Huy động nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Cập nhật, thường xuyên theo dõi thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ các rủi ro thiên tai xảy ra trong nhà trường, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện quy trình xử lý các tình huống, sự cố do thiên tai gây ra.

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị điện, trạm biến thế, thực hiện an toàn trong sử dụng điện và có phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng trong công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai.

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, tường bao, có kế hoạch nạo vét thông thoáng dòng chảy, cống thoát nước, có phương án đề phòng và xử lý môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

+ Thực hiện kiểm tra, chặt bỏ cây, cành cây có khả năng gây nguy hiểm khi giông, bão. Khảo sát và có phương án sửa chữa, nâng cấp, chằng chống các công trình xây dựng đã xuống cấp, đang xây dựng, đang sửa chữa tránh tốc mái, sụp đổ khi có giông, gió, lốc xoáy xảy ra.

+ Bố trí nhân lực tại các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, xây dựng phương án di chuyển người và tài sản về nơi an toàn khi thiên tai xảy ra, đồng thời chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

+ Thực hiện công tác kiểm tra, lưu giữ hồ sơ (có biên bản làm việc, lưu giữ minh chứng khi tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn), thực hiện sơ kết, tổng kết công tác PCTT, TKCN, báo cáo cấp trên định kỳ và bất thường kịp thời, chính xác.

## **2. Công tác tuyên truyền giáo dục:**

Đôn đốc, tuyên truyền việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành nhà trường và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai bằng nhiều hình thức: Pano, áp phích,

khẩu hiệu, tờ rơi...; bằng các phương tiện truyền thông như loa, đài phát thanh của xã, thư điện tử...; qua các buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương, công an, gia đình, các cơ quan truyền thông, cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền, cảnh báo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn cho giáo viên và học sinh.

- Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thiên tai, giảm thiểu rủi ro, công tác tìm kiếm, cứu nạn trong các hoạt động có liên quan và các hoạt động ngoài giờ.

- Tiếp tục tuyên truyền cho cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em mình đi theo học các lớp tập bơi để trẻ biết bơi ngay từ tuổi mầm non thông qua các buổi họp Cha mẹ học sinh để học sinh được tham gia.

### **3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn:**

Tổ chức các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng, chống thiên tai, tập huấn công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra, tập trung triển khai vào một số trọng tâm sau:

- Phối hợp với trường Tiểu học tổ chức các lớp dạy bơi, cứu đuối cho học sinh trong dịp hè. Tập huấn kỹ năng phòng chống lụt, bão, rủi ro do thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn: Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống đuối nước, chống lụt bão, xử lý khi bị cô lập, lũ quét, sạt lở đất, động đất, giông lốc, sét đánh...cho CB,GV,NV.

- Tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch, đảm bảo nguồn nước sạch; công tác thông tin, gọi cứu nạn, cứu hộ trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Thực hiện diễn tập, xử lý tình huống khi xảy ra thiên tai và tình huống cần tìm kiếm, cứu nạn.

### **4. Công tác khảo sát, khắc phục các nguy cơ gây rủi ro do thiên tai, tìm kiếm cứu nạn:**

- Phối hợp với cơ quan công an xã, trạm y tế xã, xây dựng, tham mưu với chính quyền khảo sát nguy cơ rủi ro do thiên tai trong và ngoài nhà trường; phân tích, xác định nguyên nhân, đánh giá khả năng tác động để xây dựng phương án tổ chức thực hiện, công tác hiệp đồng sát với tình hình thực tiễn, thực hiện các giải pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiệu quả. Chủ động kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các

nguy cơ rủi ro do thiên tai. Chủ động xây dựng phương án thoát hiểm, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi xảy ra thiên tai.

- Quan tâm xây dựng, củng cố phòng y tế nhà trường đảm bảo về nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo Thông tư liên bộ số 45/TTLB-BGD&ĐT- BYT ngày 12/5/2016 Quy định về công tác y tế trường học. Phát huy vai trò của Chi Hội chữ thập đỏ theo Thông tư 07/2014/BGD&ĐT ngày 14/3/2014 Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học khi có thiên tai xảy ra.

- Thường xuyên cập nhật tin tức về thời tiết, cảnh báo thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng và sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão của nhà trường. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, quán triệt tới toàn bộ lực lượng viên chức, người lao động và học sinh, phân chia địa bàn và tập trung lực lượng vào những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc khi thiên tai xảy ra. Chuẩn bị lương thực, nước uống... để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Trường hợp bão, lũ, lốc xoáy xảy ra đột xuất trong khi học sinh đang học, Ban giám hiệu nhà trường cần tiến hành cho học sinh nghỉ học và đưa học sinh về nơi an toàn. Tổ chức bảo quản và di dời tài sản công về nơi an toàn.

- Phân công các đoàn thể, bộ phận làm tốt công tác vệ sinh, môi trường, ổn định tổ chức và tiến hành công tác chăm sóc và giáo dục trẻ theo đúng quy định của ngành. Khi bị thiệt hại lớn, không thể tiến hành thực hiện công tác chăm sóc và giáo dục trẻ ngay được, Ban chỉ đạo phải báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

- Ban chỉ đạo PCTT&TKCN của trường phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thiệt hại, kịp thời chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra, nhanh chóng ổn định các hoạt động chuyên môn về chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường.

## **5. Công tác tự kiểm tra, đánh giá:**

Phối hợp và tăng cường công tác tự kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất điều kiện về an toàn cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các giải pháp, quy trình triển khai phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị để phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro do thiên tai, xây dựng các phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai tại nhà trường.

## **6. Chế độ thông tin, báo cáo, thống kê:**

- Duy trì thu thập số liệu về tình hình phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn để báo cáo PGD&ĐT.
- Thực hiện chế độ báo cáo thường niên và báo cáo đột xuất theo phân cấp quản lý để Ban chỉ đạo điều hành, tổng hợp, báo cáo về Phòng GD&ĐT.
- Trường hợp xảy ra các sự cố bất thường, Ban giám hiệu phải có báo cáo nhanh gửi về Phòng GD&ĐT TP Gia Nghĩa và Email:

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Ban giám hiệu nhà trường chủ động đưa nội dung GD phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trường học an toàn vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học để thực hiện.

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trường học an toàn sát với tình hình thực tế của đơn vị.

- Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh, coi phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng trong mùa mưa bão với phương châm chủ động phòng tránh, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo giáo viên thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong các hoạt động của trẻ hàng ngày.

- Tổ chức tự khảo sát, đánh giá nguy cơ rủi ro do thiên tai và đề xuất, kiến nghị với cấp trên kịp thời; chủ động bố trí nhân lực, vật lực, kinh phí, đề ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và can thiệp vào những yếu tố có thể xảy ra rủi ro nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Củng cố, xây dựng phòng y tế nhà trường có đủ trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu, cơ sở thuốc theo quy định. Hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu trong nhà trường và phát huy vai trò của đoàn viên trẻ xung kích chữ thập đỏ trong phòng, chống thiên tai.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tổ chức chuyên đề diễn tập, xử lý tình huống khi thiên tai xảy ra. Thông tin thường xuyên, kịp thời diễn biến, nguy cơ để xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống thiên tai. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, tình trạng kỹ thuật và các điều kiện cơ động, bảo đảm giao thông, hậu cần, điều kiện trang bị y tế để thực hiện phương án phòng, chống thiên tai. Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả phương châm “*bốn tại chỗ*” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “*ba sẵn sàng*” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả).

- Phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác phòng, chống thiên tai và đưa, đón con em đi học an toàn khi có thiên tai, lụt bão xảy ra. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc khi có thiên tai, lụt bão.

- Tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, ưu tiên đảm bảo an toàn về người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau thiên tai để tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo quy định của Ngành.

Trên đây là Kế hoạch phòng tránh, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm học 2024 - 2025 của trường TH&THCS Bế Văn Đàn, đứng trước tình hình diễn biến khí hậu phức tạp do tác động của biến động khí hậu toàn cầu, để đảm bảo XD môi trường giáo dục trong nhà trường đảm bảo an toàn, phát triển bền vững, yêu cầu toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường, cần thực hiện tốt Luật phòng chống thiên tai, Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn, nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phòng tránh, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm học 2024 – 2025 của nhà trường./.

**Nơi nhận:**

- UBND xã ĐákRMoan( để báo cáo)
- Phòng GD&ĐT TP Gia Nghĩa (để b/c);
- CB,GV,NV trường MNTH (để t/h);
- Lưu VP./.

**HIỆU TRƯỞNG**



*Nguyễn Văn Hương*

## DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN THAM GIA

## Công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Năm học 2023 - 2024



STT	Họ và tên	Chức vụ	Số điện thoại	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hương	Hiệu trưởng	0972503689	
2	Lê Văn Quân	Phó hiệu trưởng	0966516479	
3	Trần Đức Thọ	TPT Đội	0905391788	
4	Đặng Thị Loan	Tổ trưởng Tổ 1+2	0868228567	
5	Hoàng Văn Trịnh	Tổ trưởng Tổ 3+4+5	0396116734	
6	Trần Huy Hiệp	Tổ phó Tổ 3+4+5	0357787948	
7	Đặng Văn Diên	Tổ trưởng Tổ THCS	0981759577	
8	Trần Hồng Quân	Tổ Phó Tổ THCS	0979321192	
9	Trần Thị Huyền	Tổ trưởng tổ VP	0979021054	
10	H Mặc	Bí thư Đoàn TN	0365700841	